



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ ในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี และได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิ เข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการทดสอบคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์ (ผู้เข้าสอบต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาเอง) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ห้องสวนตุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดเสืยัดคอกลม กระโปรงยีนส์ กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ

๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน (ฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ) ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๔. ไปถึงสถานที่...

๔. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลัง  
ที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  
โดยเคร่งครัด

๖. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ  
คัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ ในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรม  
และติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกัน  
ควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๖๘ ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
และทางเว็บไซต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา <https://ddc.moph.go.th/odpc12/> หัวข้อ  
“ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเฉลิมพล โอสภพรมมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์)  
ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์  
ในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี  
แบบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาว	กิตติมา	บุชาพันธ์
๒	นางสาว	อนุสรรา	มุสิกรัมย์ศรี
๓	นางสาว	เซาซัน	หะย้ออาซา